

CHIẾN DỊCH <QUY KHẮC THẦN SÀU> HẸM LẠI CUỘC ĐỐI THỐI GIỮA PHẬT GIÁO VÀ CHÍNH QUYỀN ĐÀ-NANG

● BÌNH DƯƠNG: V.C. TUNG CÁN BỘ ĐẾN CÁN CHỮA CHIẾN XIN GIẢI DI CHUYỂN RỒI MÃC GIẢ SỰ KIỆN VÊ SAIGON

● NẾU TRUNG TÂM THỊ TRƯỞNG MẮC CHIẾC ÁO NÀU SÔNG... ● NẾU ĐÀ ĐỨC BỊ LÂM CÁI CHỨC THỊ TRƯỞNG...

TRANG GIẢI VÔ ĐỊCH TỰ CẦU MERDEKA

ĐẠI HÀN HỮU THÂN LAN 2-1 MIỄN ĐIỆN HÒA MÃ LẠI 0-0

VIỆT-NAM LẠI THẮNG TÂN-GIABA 2-1 BỪNG BẦU TOÁN B TỐI NAY (22-8) VIỆT-NAM CẬP TRUNG HOA QUỐC GIA

KUALA LUMPUR 21.8 (Hàn) — Tối nay trong giải vô địch tự cầu Merdeka, Miến Điện đã thắng Mã Lai với tỷ số 0-0 trong hiệp đấu đầu tiên của vòng 1/4 cuối cùng.

Ngoài trận hòa này, các đội khác cũng đã thi đấu. Đội Việt Nam đã thắng Tân-Giaba 2-1, đội Hàn Quốc đã hòa Mã Lai 0-0.

Trong trận đấu đầu tiên, Việt Nam đã ghi bàn trước tiên ở phút 15 nhờ cú sút của cầu thủ Văn Công. Đến phút 35, Tân-Giaba đã gỡ hòa nhờ cú sút của cầu thủ Nguyễn Văn Thọ.

Trong hiệp đấu thứ hai, Việt Nam đã ghi thêm một bàn ở phút 65 nhờ cú sút của cầu thủ Văn Công. Tân-Giaba đã cố gắng gỡ hòa nhưng không thành công.

V.C. tung cán bộ giải an về Saigon

SAIGON — Bình Dương, VC tung cán bộ giải an về Saigon. Các cán bộ này đã được đưa về Saigon để tiếp tục công tác.

Đến nay, VC đã tung cán bộ giải an về Saigon nhiều lần. Điều này cho thấy VC đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

Sau 17 ngày công du Trưng tướng Cỏ TRỞ VỀ SAIGON

SAIGON 21-8 (VX) — Trưng tướng Nguyễn Hữu Thọ đã trở về Saigon sau 17 ngày công du. Ông đã báo cáo tình hình ở miền Bắc cho Ban Chấp hành Trung ương.

Trong chuyến công du, Trưng tướng đã gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo ở miền Bắc và đã có những đề xuất về công tác xây dựng Đảng và Nhà nước.

VI CƠI THƯƠNG LÍNH CÁN MỘT ĐOÀN CHE VẢI CHỨC CHIẾC BỊ PHỤ CỎ XẠ KÍCH 30 NGÀY ĐƠN CHẾ, 30 BỊ THƯƠNG

TÂN AN — Một đơn vị quân nhân của VC bị phụ cỏ xạ kích 30 ngày đơn chế, 30 bị thương. Điều này cho thấy VC đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

V.C. đột nhập thị xã Tam Kỳ gần một mỷn đản

QUANG TRUNG 21-8 (VX) — VC đột nhập thị xã Tam Kỳ gần một mỷn đản. Điều này cho thấy VC đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

TIN VĂN

Trang trọng Nguyễn Hữu Thọ đã trở về Saigon sau 17 ngày công du. Ông đã báo cáo tình hình ở miền Bắc cho Ban Chấp hành Trung ương.

BIỆT CÔNG BÁT ĐỊA PHƯƠNG QUÂN đoạt trưng liên trốn trở về

QUANG NGAI (VX) 21-8 — Biệt công quân địa phương đã đoạt trưng liên trốn trở về. Điều này cho thấy VC đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

2000 người họp mít tinh lên an bọn VC sát nhân CHỢ PHRIEN HUỆ HOẠT ĐỘNG LẠI sau 2 ngày đóng cửa

HUE 21-8 (VX) — Sau hơn hai ngày ngừng hoạt động, chợ Phrien Huệ đã hoạt động lại. Điều này cho thấy VC đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

Bác Sĩ (trợ)

BS Phạm Văn Sơn, BS Nguyễn Văn Sơn, BS Nguyễn Văn Sơn... Điều này cho thấy VC đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

ĐẠI BA BỊ PHATTU' VỊ LẬP TẾ THƯỚC CHO V.C.

SAIGON — Ngày 4-5-65, Trưng tướng Văn Công đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy VC đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

Honda hạ giá

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Honda đã hạ giá các sản phẩm của mình. Điều này cho thấy Honda đang cố gắng củng cố thị trường ở miền Bắc.

Tuyên học sinh Bộ Tam Trưng Phạm Kỳ

Bộ Tam Trưng Phạm Kỳ đã tuyển học sinh. Điều này cho thấy Bộ Tam Trưng Phạm Kỳ đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

Hành quân lớn vùng Phú Thọ

SAIGON — Ngày 4-5-65, Trưng tướng Văn Công đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy VC đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

Phật giáo đã lãnh lại

Chức An Quang cho phát thanh lại các cuộc bình luận về Phật giáo. Điều này cho thấy Phật giáo đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

Thiên hánh hùng công

Thiên hánh hùng công đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy Thiên hánh hùng công đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

ANTHIMUNG

ANTHIMUNG đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy ANTHIMUNG đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

MAO DANH NGHĨA T. TRƯ GIAN TỔNG TIỀN

MAO DANH NGHĨA T. TRƯ GIAN TỔNG TIỀN đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy MAO DANH NGHĨA T. TRƯ GIAN TỔNG TIỀN đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

Đặng Sĩ, Cò Hai có thể được trả tự do

Đặng Sĩ, Cò Hai có thể được trả tự do. Điều này cho thấy Đặng Sĩ, Cò Hai đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

BẮT 1 TRIỆU BẠC BƯƠU NGOẠI QUỐC LÃU

SAIGON — Ngày 20-8, cảnh sát đã bắt 1 triệu bạc bươu ngoại quốc lậu. Điều này cho thấy cảnh sát đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

YCH TR 250 BÀO XÍ MÀNG

YCH TR 250 BÀO XÍ MÀNG đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy YCH TR 250 BÀO XÍ MÀNG đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

ĐẶC BẢO

ĐẶC BẢO đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy ĐẶC BẢO đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

THUỐC TÂY VÀ MÁY XE KHÔNG GIẢI QUÂN

THUỐC TÂY VÀ MÁY XE KHÔNG GIẢI QUÂN đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy THUỐC TÂY VÀ MÁY XE KHÔNG GIẢI QUÂN đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

TIỀN ĐOÀN MỘT BUNG TỰ THỨC

TIỀN ĐOÀN MỘT BUNG TỰ THỨC đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy TIỀN ĐOÀN MỘT BUNG TỰ THỨC đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

LOI LẠI A?

LOI LẠI A? đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy LOI LẠI A? đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

ĐỀ XUẤT DƯ LỊCH CUỐI TẬP THỂ TRÊN XÃ

ĐỀ XUẤT DƯ LỊCH CUỐI TẬP THỂ TRÊN XÃ đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy ĐỀ XUẤT DƯ LỊCH CUỐI TẬP THỂ TRÊN XÃ đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

THUỘ BỎ RA GIỮA SỔNG TÂM MÌNH

THUỘ BỎ RA GIỮA SỔNG TÂM MÌNH đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy THUỘ BỎ RA GIỮA SỔNG TÂM MÌNH đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

ĐẶC BẢO

ĐẶC BẢO đã tung cán bộ giải an về Saigon. Điều này cho thấy ĐẶC BẢO đang cố gắng củng cố tình hình ở miền Bắc.

